
 

  



 

  



 

   

เกษตร/ท ากิน/สัตว์เลี้ยง > สกุ๊ปข่าว/บทความ : 1 วันท่ีผ่านมา 

สต๊อกยางจีนระส ่า ท่าราคายางไทยขยับ! 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 หลังจากท่ี ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสภา
ไตรภาคียางระหว่างประเทศ ( International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที  7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื อเร่งหาข้อสรุปเรื องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราท้ัง
ระบบของโลก ท่าให้ราคายางพาราในประเทศไทยขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื อง 

 ล่าสุด เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางพารา เริ่มกระตุ้นข้ึนบ้างแล้ว จะเห็นได้จากราคายางในท้องถิ่นภาคใต้ 
ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 63.40 น้ ายางดิบ ณ โรงงาน ราคากก.ละ 58.25 บาท ส่วนท่ีราคาประมูล ณ ตลาดกลาง
ยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอู่ท่ี กก. 64.87 บาท ยางร่มควันช้ัน 3 กก.ละ 69.41 บาท ขณะที่ช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2559 นั้น ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 52.60 บาท น้ ายางดิบ กก.ละ 54.50 บาท ส่วนท่ีราคาประมูล ณ ตลาด
กลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอู่ท่ี กก. 54.53 บาท ยางร่มควันช้ัน 3 กก.ละ 54.75 บาท 

 ส าหรับประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ท่ีประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา มีการหารือถึง การพยากรณ์อุปสงค์ 

อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค ( RRM) ผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนด

ปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อ

น าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประชุม โดยจะจัดขึ้น

วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 

 กระนั้น นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  ฝากเตือนสติเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราว่า เกษตรกรอย่างเพิ่งดีใจมากจนเกินไป ต้องเตรียมตัวพร้อมด้วย เพราะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ได้ ฉะนั้น

ทางออกท่ีดีเกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมกลุ่มเพื่อท าการแปรรูป ปลูกพืชอื่นแซมในส่วนยางเพื่อหารายได้

เสริมที่จะต้องท าต่อไป และสิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดคือคือต้องลดต้นการผลิต รวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง และ

ซื้อปัจจัยการผลิตให้ถูกลง 
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 ส าหรับสาเหตุที่ราคายางพาราขึ้นในช่วงนี้ นายเชาว์ ช้ีแจงว่า มาจากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจับภายในเกิดจาการที่ 
กยท.ได้รณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกยาง 4 แสนไร่ เจ้าของสวนยางขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน 
ส่งผลให้การผลิตน้ ายางน้อยลง และอีกปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสต๊อกยางในประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ขาด
แคลนยางอย่างหนัก ท าให้นักธุรกิจจีนต้องเดินทางมาขอซื้อยางจากไทยจ านวนมาก ท้ังที่มาติดกับ กยท.โดยตรง และติดต่อกับ
สถาบันเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอีกด้วย 

 ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.) 
เห็นว่า หลังจากท่ีมีผู้แทนนักธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการยางพาราสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบท่ี จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 เพื่อเจรจาซื้อยางจากไทยนั้น เป็นการส่งสัญญาณว่าต่อไปราคายางพาราของไทยต้องดีขึ้นแน่นอน 

 “ที่คณะนักธุรกิจของจีนมาครั้งนี้ เพราะว่า ปีนี้ทางจีนได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนยางจึงได้ท าสัญญาซื้อขาย
ยางไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฎว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญาซึ่งเป็นปัญหาต่อการผลิตของบริษัทต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลพวง
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นผู้แทนบริษัทจากประเทศจีนจึงต้องการติดต่อจากสถาบันเกษตรกรจาก
ประเทศไทยท่ีสามารถรวบรวมผู้ผลิต(ต้นน้ า)ส่งโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผิดสัญญา”นายอุทัย กล่าว 

 ประธาน สยยท. ระบุว่า การเจรจาเบื้องต้น ทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนดังน้ี 1.ให้สภาเครือข่ายยาง และ
สถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.)รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตยางแท่ง STR20 และยางแผ่น RSS3 และยาง
คอมเปาด์ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้เขาตามสัญญาที่จะตกลงกัน,2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dongจะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆใน
ประเทศจีนท่ีต้องการยางเพื่อเซ็นต์สัญญาซื้อขายโดยตรงกับ สยยท. 3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันก าหนดตราสินค้า เพื่อให้ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน,4.เมื่อท้ังสองฝ่ายได้จ านวนยางที่แน่นอนสม่ าเสมอท้ังจ านวนและคุณภาพพร้อมท่ีจะเซ็นต์ MOU ในขั้นต้นเพื่อ
สร้างความมั่นใจท้ังสอนฝ่าย และ 5.ฝ่ายประเทศจีน พร้อมที่จะให้ค่าบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายาง)เพื่อให้กรรมการ
สยยท.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ 

 “สยยท.เรามีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสยยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางอยู่ใน
มือถึงปีละ 4.5ล้านตันต่อปี ซึ่งถ้ารวมกับเพียง 20%ทั่วประเทศก็จะสร้างฐานอ านาจในการต่อรองราคาได้ซึ่งมีความมั่นใจว่า
เกษตรกรต้องลุกข้ึนมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง” ประธาน สยยท. กล่าวอย่างมั่นใจ 
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ดร.ธีธัช สุขสะอาด 

 ส าหรับคณะตัวแทนนักธุรกิจที่ไปพบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากม 8 บริษัทจากเมืองเซี่ยงไฮ้น าโดยนายหว่อง 
เฟิร์ค ( Mr.Wong Ferg) จากQINGDAO XINMAOYUAN RUBBER CO.,LTD คณะที่สองซึ่งน าโดย นายซู หยง ปิง ( Mr.Zhu 
YongPing) ประธาน บริษัท QUANGDONG JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักก่ิงซึ่งเป็น
ตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร 

 นอกจากนี้ทางทางสภาเครือข่ายยางฯได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนจากเมืองชิงเต่า เพื่อหารือ
คณะกรรมการสยยท.เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อยางกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราวในต้นเดือนธันวาคม 
2559 นี้ด้วย 

 ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที ดีของเกษตรกรที จะพัฒนาการขายยางไปอีกขั้นในอันที จะช่วยให้เกษตรกรชาวยางของ
ไทยขายยางได้ราคาดีขึ้น นอกจากจะยกระดับการซ้ือขายยางในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามี
รายได้ที มั นคงเกิดความยั งยืนในระยะยาวอีกด้วย 
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วันท่ี  28  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ตลาดกลางยางพาราหนองคาย ปั้นตลาด
ประมูลยางก้อนถ้วย ใช้อ้างอิงราคาภาคอีสาน 

 

 

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย ปั้นตลาดประมูลยางก้อนถ้วย ใช้อ้างอิงราคาภาคอีสาน 

 

 ใครท ายางก้อนถ้วยย่อมรู้ดีว่า จุดอ่อนของการขายยางประเภทน้ี คือ ไม่มีมาตรฐาน และราคาอ้างอิงของประเทศ 
เหมือนกับยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ซึ่งจะมีตลาดกลางยางพาราสงขลา (หาดใหญ่) เป็นตลาดอ้างอิง 
 
 ในเมื่อไม่มีมาตรฐานและราคาอ้างอิง การขายจึงขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะเกษตรกรมักจะถูกกดราคาจากพ่อค้า 
รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอด 
 
 ด้วยเหตุนี ้ตลาดกลางยางพาราหนองคาย  การยางแห่งประเทศไทย จึงพยายามสร้างมาตรฐานการผลิตยางของ
ชาวสวนยางอีสานให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยแนะน าให้หันมาให้ความส าคัญกับกี่ท ายางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี โดยเน้นความ 
สะอาด และปราศจากสิ่งปลอมปน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว พร้อมๆ กับจัดตั้งตลาดประมูลยางก้อนถ้วย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง
ของภาคอีสาน และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบซื้อขายของตลาดกลาง 
 

   
  



 คุณอนุสรณ์ แรมลี ผู้อ านวยการตลาดกลางยางพาราหนองคาย ให้ข้อมูลว่า ยางก้อนถ้วยยังไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
เหมือนยางแผ่น การตัดตั้งตลาดประมูลยางก้อนถ้วยขึ้นมาก็เพื่อสร้างราคาอ้างอิงจากหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็น
กลาง 
 ดังนั้นราคาประมูลยางของตลาดกลางหนองคายจึงใช้เป็นราคาอ้างอิงในลานประมูลต่าง  ๆ โดยที่เกษตรกรไม่
จ าเป็นต้องน ายางมาขายที่ตลาดกลางยางพาราหนองคาย  
 ผู้อ านวยการตลาดกลางฯ หนองคาย บอกว่า จุดอ่อนของยางก้อนถ้วยคือ คุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกร
แต่ละรายผลิตคุณภาพไม่นิ่ง ต่างจากยางแผ่นที่ก าหนดมาตรฐานแน่นอน เนื่องจากยางก้อนถ้วยเป็นยางสดมีน้ าปะปนอยู่ข้าง
ใน  จึงท าได้เพียงตั้งกฎเกณฑ์กว้างๆ ว่ายางที่จะเข้าประมูลได้ต้องเป็นยางท่ีกรีด 6-8 มีด และเป็นยางสะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน 
โดยพิจารณาจากสียาง เนื้อยาง และสุ่มตรวจความหนาแน่นของก้อนยาง  
 
“การตกลงซ้ือขายเรายึดความยินยอมของท้ังสองฝ่าย เพราะเราไม่สามารถตรวจวัดได้แม่นย่า 100% แต่เราก่าลังหาวิธี
ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ที มีความแม่นย่าสูง เพื อไม่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย” 
 

   

   

 
 ทั้งนี้ตลาดกลางยางฯ หนองคาย ได้เริ่มเปิดประมูลยางก้อนถ้วยตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 เป็นต้นมา โดยจะเปิด
ตลาดประมูลทุกๆ 10 วัน ในช่วงเริ่มต้นมียางเข้าประมูลเพียง 12 ตัน เท่านั้น เนื่องจากยังเป็นระบบใหม่เกษตรกรอาจจะไม่
มั่นใจ แต่หลังจากนั้นเมื่อระบบมีความชัดเจนปริมาณยางเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ตัน โดยเกษตรกรที่น ามาขาย
เป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกล้ตลาดกลางฯ เพราะสามารถขนส่งมายังตลาดได้ง่าย กว่าเกษตรกรที่อยู่ไกลๆ 
 ข้อดีของการน ายางมาขายยังตลาดประมูลของตลาดกลาง คือ เมื่อเกษตรกรน ายางมาตลาดชั่งน้ าหนักของตัวเอง
แล้วกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องรอหรือนอนเฝ้าเหมือนลานประมูลยางท้องถิ่น เมื่อราคาประมูลออกในช่วงบ่าย วันถัดมาพ่อค้าจะ
โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร 
 
 



 ตลาดกลางหนองคายยังเข้าไปให้ความรู้เกษตรกรท ายางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะแนะน าให้หันมาใช้ “กรด
ฟอร์มิค”แทน “กรดซัลฟูริค” เพื่อลดผลกระทบกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหามากในพ้ืนท่ีที่มีการผลิตยางก้อนถ้วยจ านวน
มาก โดยเฉพาะเวลาขนส่งยางตามท้องถนนจะเกิดน้ าเสียไหลเรี่ยราดและส่งกลิ่นเหม็น ตรงนี้จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกร เพราะเป็นปัญหาไม่ใช่แค่คุณภาพยาง แต่ส่งผลกระทบกับชุมชนด้วย 
แต่จะว่ากันตามตรง ยางก้อนถ้วยในภาคอีสานจะสะอาดกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาคใต ้เกษตรกรจะ
ไม่น าสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งสกปรก เช่น เปลือกยาง เศษใบยาง ลงไปในถ้วยน้ ายาง ท าให้กระบวนการผลิตยางแท่งท าได้ง่าย
ขึ้น และเป็นที่ต้องการของโรงงานยางแท่งในภาคใต ้
 
 
ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ 
ส านักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย 
ปณ.10 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร. 0-4243-6994-6, 08-6456-3910, 08-6456-3912   



 

วันท่ี  28  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีฯ 

 

ส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชด่าริฯ 

 
 

นางนงลักษณ์ ด ารงศิริ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เปิดเผยว่า ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตรังจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน" โดยมีนางสาวคันธนา นุ้ยขาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ช านาญการและครูบัญชีอาสาร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด โดยผู้
เข้าอบรมเป็นเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด เป้าหมาย 32 คน 

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการปรับแนวความคิดของ
เกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านบัญชีในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน" จึงเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพจัดท าบัญชีได้และน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพ่ิม สามารถพ่ึงตนเองได้ สร้าง
ความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที มา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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วันท่ี  28  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา 

 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้
ในช่วงท่ียางพารายังไม่ให้ผลผลิต 

 

 

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา ได้ร่วมเก็บเก่ียวข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านคลอง
ชีใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง อ าเภอวังวิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า และห้างสรรพสินค้าโร
บินสันสาขาตรัง 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจังหวัดตรังมีเกษตรกรที่โค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทนเป็นจ านวนมาก หากไม่มี
อาชีพอ่ืนเสริมก็จะขาดรายได้ในช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต ทางส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงได้ส่งเสริม
ให้เกษตรกรดังกล่าว ท าการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ ซึ่งการปลูกข้าวไร่แซมใน
สวนยางพารา ปลูกง่าย แค่ใช้ไม้เจาะลงไปในดินให้เป็นรู ก่อนน าข้าวเปลือกที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่หยอดลงไป 
ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับดินทุกประเภท เป็นข้าวปลอดสารพิษ และใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน ก็สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 

ข้อมูลข่าวและที มา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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วันท่ี  28  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีแนะ วิธีการป้องกัน

โรคเส้นด าโรคที่พบระบาดในยางพารา 

 

 

 

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะ วิธีการป้องกันโรคเส้นด่าโรคที พบระบาดในยางพารา 

 

นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรคเส้นด า (Black stripe) เป็นโรคทางล าต้นของยางพาราที่มีความส าคัญ เนื่องจาก
ท าลายหน้ากรีดซึ่งเป็นบริเวณท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต ถ้าอาการรุนแรงจะไม่สามารถกรีดยางซ้ าบนหน้ากรีดเดิมได้
อีก ท าให้ระยะเวลาการให้ผลผลิตสั้นลง โรคนี้แพร่ระบาดในพ้ืนที่ที่เกิดโรคใบร่วงและฝักเน่าเป็นประจ า โดย
สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อรา Phytophthora botryose Chee , P. palmivora (Butl.) Butl. ลักษณะ
อาการ จะท าให้บริเวณหน้ายางที่ผ่านการกรีดมาแล้ว จะมีลักษณะเป็นรอยช้ า ต่อมาจะกลายเป็นรอยบุ๋มสีด า
หรือสีน้ าตาลด าตามแนวยาวของล าต้น เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณรอยบุ๋มสีด าจะเห็นลายเส้นสีด าบนเนื้อไม้
ยางพารา และอาจลุกลามลงใต้รอยกรีด ถ้าอาการรุนแรง เปลือกยางพาราบริเวณท่ีเป็นโรคจะปริเน่า มีน้ ายาง
ไหล เปลือกเน่าหลุดออกมา ถ้าการเข้าท าลายของเชื้อไม่รุนแรง เปลือกยางท่ีงอกใหม่จะเป็นปุ่มปม ส่วนการ
แพร่ระบาด เชื้อราบนฝักและใบท่ีเป็นโรคจะถูกชะล้างโดยน้ าฝนลงมาท่ีหน้ากรีด พบระบาดรุนแรงเมื่อกรีดยาง
ติดต่อกันในฤดูฝนโดยไม่มีการป้องกันรักษาหน้ากรีด โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสูงกว่าร้อยละ 90 หน้ากรีดจะ
เปียกอยู่ตลอดเวลา เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชื่อ 

ทั้งนี้ การป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว คือ เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชร่วมยางพารา
หรือพืชแซมยางพารา ควรหลีกเลี่ยงการเปิดกรีดต้นยางพาราในช่วงฤดูฝนชุก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีโรคระบาด
รุนแรง ระยะที่สวนยางพารามีโรคใบร่วงระบาด อาจใช้สารเคมีทาป้องกันโรคที่หน้ากรีด และหากพบอาการที่
หน้ากรีด ต้องเฉือนส่วนที่เป็นโรคออกก่อนแล้วทาแผลด้วยสารเคมี ซึ่งหากเกษตรกรต้องการค าแนะน า
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอ าเภอทุกแห่งใกล้บ้าน  

ข้อมูลข่าวและที มา 

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาต ิรัชชะผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
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วันท่ี  28  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่า
สามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 

 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวเพิ มขึ้น 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 66.56 บาท 
ปรับเพิ่มข้ึน 0.16 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 66.06 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.26 บาท ยางแผ่น
ดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 65.00 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 62.40 บาท ปรับ
ลดลง 0.32 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 69.09 บาท ปรับลดลง 0.32 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 
4 กิโลกรัมละ 68.84 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 1.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 
0.65 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.71 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 60.07 บาท ปรับ
เพ่ิมข้ึน 0.58 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 326,000 กิโลกรัม น้ ายางสด 
56.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาท 

ราคาได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น โดยมีรายงานว่าก าไรในภาคอุตสาหกรรมของ
จีนเดือนตุลาคมปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 
237,602 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 128,692 ตัน อีกท้ัง นักลงทุนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกหลังการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากมีนโยบายที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 
ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนไม่ม่ันใจว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออก
น้ ามัน (โอเปก) จะสามารถบรรลุข้อตกลงในการลดก าลังการผลิตน้ ามันได้หรือไม่ ในการประชุมวันที่ 30 
พฤศจิกายน นี้ อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 73.21 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ท่ี 
74.10 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 92.97 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.06 บาทต่อกิโลกรัม 
ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 71.93 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.48 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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